



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
13 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### รายงานผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js.100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 12 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 175 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 167 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 47 ราย ค้นหาเชิงรุกและพบการติดเชื้อในชุมชน 120 ราย อีก 8 รายเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 24,279 ราย หายป่วยเพิ่ม 411 ราย อยู่ระหว่างรักษาในรพ. 3,989 ราย และเสียชีวิตสะสม 80 ราย

-กท.พบติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สัญชาติไทย 6 ราย สัญชาติเมียนมา 3 ราย ยอดสะสมระหว่าง 18 ธ.ค. 2563 - 12 ก.พ.2564 รวม 905 ราย มี 2 เขตที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ สัมพันธวงศ์ และสะพานสูง

-จ.สมุทรสาคร พบผู้ป่วยใหม่ 95 ราย จากการตรวจค้นหาเชิงรุก 60 ราย เป็นคนไทย 11 ราย และคนต่างด้าว 49 ราย และจากการตรวจหาเชื้อในรพ. อีก 35 ราย เป็นครั้งแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดเหลือสองหลัก

-จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เดินทางจากประเทศมาเลเซียทางด่านสะเดา อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ ได้ส่งรักษาในรพ.แล้ว โทมไลน์ผู้ป่วยมาจากมาเลเซีย มาที่ด่านสะเดาและไม่ได้เดินทางไปในสถานที่อื่น ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมจากต่างประเทศ 10 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย รักษาหายแล้ว 9 ราย ยังรักษาในรพ. 3 ราย

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-คณะกรรมการโควิด 19 จุฬาฯ ออกประกาศปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกทม.เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 12-28 ก.พ. 2564 หลังศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาฯ คัดกรองเชิงรุกเพิ่ม 243 ราย และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย ได้เร่งคัดกรองผู้ใกล้ชิด พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จุฬาฯ ระหว่าง 5-11 ก.พ. 2564 ทั้งสิ้น 20 คน

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, thailandplus )

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่อิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2564 สนามที่ 1 แบบ New Normal (ไม่มีผู้ชม) ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก ขึ้นชมสมาคมกีฬาจักรยานฯ วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถือเป็นต้นแบบให้แก่สมาคมกีฬาอื่นๆ

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-กรม.พร้อมคู่สมรส และผู้เกี่ยวข้องที่จะร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ "His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua in Australia" วันที่ 15 ก.พ. เวลา 19.00 น. ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 จากหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สปคม. อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และรมว.ต่างประเทศ พร้อมภริยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thansettakij

-นพ.ยง กุวรวรเวช โฆษกศบค.กล่าวว่า ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนแยกจากภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อ ขณะนี้กำลังรอผู้ที่ได้รับวัคซีนของจีน ทั้งที่มาจากตะวันออกกลาง หรือจีน หรือที่จะมีการฉีดในไทย เพื่อตรวจเลือดดูระดับภูมิคุ้มกันทั้ง 2 ชนิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. มติชน

-ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิง 3 คันบรรทุกน้ำคลอรีนเข้มข้นลงพื้นที่ตลาดสดมหาชัย ตลาดรถไฟ และตลาดอาหารยามเย็น (ถนนนรสิงห์) ตลาดจันทลดาอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อล้างทำความสะอาดทั่วทุกตลาดตามแผนปฏิบัติการล้างตลาด 22 แห่ง ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. เพื่อคืนความมั่นใจให้ประชาชนทั้งผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้ขาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-จนท.ตร.สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี นำกำลังหลายปาร์ตี้ยาเสพติดฉลองวันเกิด ภายในพูลวิลลาสุดหรูแห่งหนึ่ง จับกุมวัยรุ่นได้ 36 ราย เป็นชาย 20 หญิง 16 ราย หลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากหวั่นเกรงจะมีการแพร่เชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ**

-นายณรงค์ รักษ์ชัย ผู้ว่าฯ อุทัยธานี ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของ จ.อุทัยธานี 2 ทีม รวม 16 คน ที่ไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของ จ.สมุทรสาคร ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในรพ.สนาม จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 14-21 ก.พ.

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด**

-นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีปลัด ก.ยุติธรรม ในฐานะประธาน กกก.ตรวจสอบการกระทำความผิด กรณีสถานที่เล่นพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เผยว่า ได้ส่งรายงานการตรวจสอบฉบับแรกให้นายกฯ เรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 1111 รวมถึง ป.ป.ท. ได้ส่งให้คณะกรรมการแต่ละชุดที่ตั้งขึ้นรับดำเนินการต่อ แล้วติดตามความคืบหน้าเรื่องดำเนินการ ส่วนการจับกุมเป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

**ประเด็นที่มีผลกระทบ**

**1.นักร้องสี รพ.พระนั่งเกล้าติดโควิด**

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, sanook, kapook, isranews)**

-ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 30 ปี นักร้องสีการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า กำลังตั้งครรภ์ 6 สัปดาห์ ไข้ ไอไลน์เดินทางไปกลับระหว่างบ้านสามมีที่ อ.บางกรวย และบ้านแม่ที่ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี โดยรถยนต์ส่วนตัวตลอด ประวัติไปร่วมงานศพและเดินห้างย่านรังสิต มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 คน ล่าสุดผลตรวจมารดา(ครุอนุบาล) พบติดเชื้อ สามีไม่พบเชื้อ ญาติ 5 คน รอผล ส่วนผู้สัมผัสที่ทำงาน 32 รายไม่พบเชื้อ แผลงแพร่เชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ผู้ที่อยู่ในไอไลน์สามารถเข้าตรวจโรคได้ที่รพ.ใกล้บ้าน

**2.ข้อกังวลการรวมตัวของคนจำนวนมาก**

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ)**

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การไหว้พระตรีมูรติ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ว่า ได้แจ้งไปยังศาสนสถาน เครือข่ายวัฒนธรรมประเพณี ที่จัดกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสธ. และมาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษ. ขณะที่กทม.ได้งดกิจกรรมบางอย่าง เช่น งานจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์

**3.แพทย์เสนอแนวทางป้องกัน**

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ**

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โปสตีเฟนบุ๊กว่า รักษาโควิด 19 ต้องคิดนอกกรอบ อย่ายึดตามตามวารสารอย่างเดียว ซึ่งการหาเชื้อเป็นเรื่องสำคัญ จะช่วยหยุดการระบาดและช่วยเศรษฐกิจได้ เหตุการณ์แพร่เชื้อที่สำคัญมาจากผู้ไม่มีอาการ

**4.ผู้ประกอบการไม่พอใจคำสั่งปิดตลาด จ.ปทุมธานี**

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, isranews**

-จ.ปทุมธานี พบผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1 ราย และจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 60 ราย แบ่งเป็น สัญชาติไทย 31 ราย เมียนมา 29 ราย กกก.โรคติดต่อ มติให้ปิดตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ ในต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่ 12-16 ก.พ.นี้ พร้อมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบกลุ่มก้อน

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, js100, innnews, thailandplus)**

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ได้เตรียมส่งทีมจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และทีมส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน และให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด ควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวัน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดสด

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน**

-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นายจ. ปทุมธานี นพ.สสจ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีที่ถูกสั่งปิดเนื่องจากมีครูสอนพิเศษติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 คน ส่วนที่ตลาดสุชาติ ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง โดยมีผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานรวมตัวแสดงความไม่พอใจและขอความช่วยเหลือ เนื่องจากซื้อสินค้าไว้ขายช่วงตรุษจีน โดยนายจ. รับเรื่องไว้และจะนำเรียนผู้ว่าฯ ให้เข้าคณะกรรมการเพื่อผ่อนคลายเป็นพิเศษ

-ข้อมูลเบื้องต้น จ.ปทุมธานี พบผู้ป่วยชาวไทย 32 ราย เมียนมา 29 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 20 ราย อายุระหว่าง 20-54 ปี และเพศหญิง 40 ราย อายุระหว่าง 19-55 ปี รวมผู้ป่วยรอบใหม่ 151 ราย สาเหตุการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค คาดติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่

-ผอ.โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ระบุ ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่ติดเชื้อโควิด 19 สอนเพียง 2 ชั้นการศึกษา ได้แยกครูและเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจให้ไว้ที่สุด และได้ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้สังเกตบุตรหลานตามที่แพทย์แนะนำ หากมีอาการคล้ายติดเชื้อให้ประสานมาที่ครูประจำชั้นหรือฝ่ายบริหารได้ทันที

**5.สั่งปิดตลาด-โรงเรียน จ.ตาก**

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน**

-เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทน.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก สั่งปิดตลาดพาเจริญและตลาดศรีมอย เขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 โดยจะให้เปิดตามปกติในวันที่ 14 ก.พ. นอกจากนี้ ยังสั่งปิดตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน ตลาดกลางคืนใน

## ประเด็นข่าว

เขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างไม่มีการกำหนด และสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 11 แห่งเพิ่มเติมจนถึง 19 ก.พ. ด้านศูนย์เฝ้าระวังโควิด อ.แม่สอด รายงานพบผู้ป่วยอีก 31 ราย

### 6.โควิดกลายเป็นพันธุ์บราซิลแพร่เชื้อเร็ว 3 เท่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายเอดูอาร์โด ปาซุเอลโญ รมว.สธ.บราซิล ยืนยันว่า เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ที่พบที่เมืองมาเนาส์ ในป่าแอมะซอน สามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่า แต่ผลการทดลองพบว่าวัคซีนทั้งของจีนและของแอสตราเซนเนกา มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อกลายพันธุ์นี้

-นางซารอน พิค็อก ผอ.โครงการเฝ้าระวังทางพันธุกรรมโควิด 19 ของอังกฤษ เปิดเผยว่า เชื้อกลายพันธุ์ บี.1.1.7 ที่เรียกว่า สายพันธุ์เคนท์ เนื่องจากพบครั้งแรกที่เมืองเคนท์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เมื่อเดือน ก.ย.ปีที่ผ่านมานี้ จะกลายเป็นสายพันธุ์ย่อยของโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก มีการตรวจพบสายพันธุ์นี้ระบาดไปแล้ว 50 ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สายพันธุ์เคนท์แพร่ได้เร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์เดิม 70% และเป็นเหตุให้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกสายพันธุ์ย่อย 30%

### 7.มีอับราษฎรนัดรวมตัว 14 ก.พ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, มติชน, ผจก., tnnthailand, newtw

-จากกรณีเพจราษฎรหมู่ตูลู โพสต์เชิญราษฎรร่วมทำบุญแต่บรรดาวีรชนเดือนตุลา วันที่ 14 ก.พ. 2564 เวลา 15.00-17.00 น. โดยนัดรวมตัวที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ก่อนเคลื่อนขบวนผ้าแดงไปยังบรมบรรพต วัดสระเกศฯ เพื่อทรมัดเจดีย์ด้วยผ้าแดง ส่งผลให้วัดสระเกศฯ ประกาศปิดวัดชั่วคราว ระบุว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 ยังมีการแพร่ระบาดและมีความเสี่ยงสูง ทางวัดมีพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง จึงปิดวัดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดใหญ่ในวันที่ 14 ก.พ.นี้

### 8.สายการบินเริ่มทำการบิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-สายการบินในสิงคโปร์เริ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกไปอินโดนีเซีย ด้วยนักบินและลูกเรือ 12 คน ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์ครบ 2 โดสแล้ว ด้านสายการบินสก็อตเริ่มทำการบินมากรุงเทพฯ ด้วยนักบินและลูกเรือ 11 คน ที่ผ่านการฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 โดส เช่นเดียวกับสายการบินซิลด์ แอร์ ที่ทำการบินไปยังกรุงพนมเปญ กัมพูชา โดยนักบินและลูกเรือ 8 คน ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้ว ซึ่งผู้บริหารสายการบินเชื่อว่าวัคซีนจะเป็นกุญแจเปิดประเทศและสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว โดยจะทำควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว

### 9.สนับสนุนอพท.ซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายบรรณ แก้วฉ่ำ นักวิชาการด้านกฎหมายท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ กล่าวถึงกรณีอพท.จะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่ ว่า การจัดซื้อหรือไม่ควรเป็นดุลพินิจของผู้บริหาร อพท. เนื่องจากขณะนี้ไม่มีกฎหมายฉบับใดยกเป็นข้ออ้างว่า อพท.ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อ หากอพท.มีศักยภาพในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดได้แต่ไม่ดำเนินการ ประชาชนในเขต อพท.แห่งนั้นสามารถยื่นฟ้องผู้บริหาร อพท. ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้ หากเทียบกับการซื้อวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แต่หากรัฐบาล สธ. มท. หรือองค์กรอิสระ ไม่ประสงค์จะให้ อบต. เทศบาล อบจ.ทั่วประเทศจัดซื้อ ทั้งที่มีอำนาจหน้าที่ป้องกันโรค ก็ควรเสนอต่อรัฐสภาแก้ไขพ.ร.บ.จัดตั้งอพท. เพื่อยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคของ อบต. เทศบาล อบจ. รวมทั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังนั้น หากผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าหน่วยงานส่วนกลางจัดหาวัคซีนล่าช้า ทำให้ประชาชนในพื้นที่อาจมีความเสี่ยงกับการติดเชื้อ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนให้ประชาชนได้

### 11.พบค้างคาวในไทยเป็นพาหะโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ผลการศึกษาล่าสุดพบค้างคาวฝูงเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นพาหะของไวรัสโคโรนา ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ด้านสำนักข่าวสปุตนิค ของรัสเซีย อ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ คอมมิวนิเคชันส์ ว่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่พบในเลือดของค้างคาวเกือบ 5 ตัว ที่อาศัยอยู่ในถ้ำจำลองของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าเลือดค้างคาวฝูงนี้มีรหัสพันธุกรรมเหมือนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ถึง 91.5%

### 12.การติดเชื้อโควิดทำให้เกิด MIS-C ในเด็กเพิ่มขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-บริษัทกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งเยอรมนี รายงานว่า การติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กและเยาวชนส่งผลให้เกิดภาวะอักเสบจากการติดเชื้อหลายระบบในเด็ก (The multisystem inflammatory syndrome in children- MIS-C) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศอังกฤษ โดยมิดเดิลเข้ารับการรักษาในรพ.ถึง 100 คนต่อสัปดาห์ เพิ่มจากเดือนเม.ย. 2563 ที่มีอัตราเฉลี่ย 30 คนต่อสัปดาห์ โดยผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษระบุว่า ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่พบเด็ก 1 คนในทุก 5,000 คนป่วยเป็น MIS-C หลังติดเชื้อโควิด 19 ราว 1 เดือน โดยเด็กที่มีเชื้อสายแอฟริกาและเอเชียจะได้รับผลกระทบมากกว่า

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, mcoot, springnews, TNN, workpointtoday, xinhua, nationtv, worldmeters)

-WHO แนะนำวัคซีนแอสตราเซนเนกาแม่ในประเทศที่พบไวรัสโควิดกลายพันธุ์... สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศบรรลุข้อตกลงในการสั่งซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์และโมเดอร์นา บริษัทละ 100 ล้านโดส โดยหากการจัดส่งวัคซีนเป็นไปตามกำหนด จะมีวัคซีนถึง 600 ล้านโดสสำหรับฉีดให้

## ประเด็นข่าว

ประชาชนทุกคนทั่วประเทศภายในเดือนก.ค. ... **รัสเซีย** ผู้นำรัสเซียยังไม่ฉีดวัคซีนสปุตนิก 5 แม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ผู้นำประเทศรับวัคซีนเป็นคนแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน... **บราซิล** พบผู้ป่วยเพิ่ม 54,742 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1,351 ราย... **ฝรั่งเศส** พบว่า 20% ของการติดเชื้อโควิดในประเทศเป็นสายพันธุ์อังกฤษ... **นิวซีแลนด์** เริ่มฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ 20 ก.พ.นี้... **อิสราเอล** เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มลูกจ้างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในที่ทำงาน... **โบลิเวีย** จะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ขนานใหญ่ภายในเดือนก.พ.นี้ หลังลงนามข้อตกลงกับจีนเพื่อสั่งซื้อวัคซีนจากซิโนฟาร์ม... **อินเดีย** ส่งวัคซีนโควิดล็อตที่สองให้เมียนมา... **ออสเตรเลีย** สั่งล๊อคดาวน์รัฐวิกตอเรีย 5 วัน เพื่อควบคุมการระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษกลุ่มเล็กๆ ที่มีการแพร่เชื้อเร็วมาก... **ญี่ปุ่น** ได้รับวัคซีนล็อตแรกของไฟเซอร์ 400,000 โดส และมีแผนที่จะอนุมัติการใช้วัคซีนดังกล่าวในวันอาทิตย์

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 108,702,417 ราย ผู้เสียชีวิต 2,392,293 ราย รักษาหายแล้ว 80,699,989 ราย

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชน, thaigov, acnews, bangkokbiznews

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุในวันอาทิตย์ นำร่องที่รพ.อุดรธานี และเตรียมขยายบริการในรพศ./รพท.ทั่วประเทศ เดือนเม.ย. 2564

### ชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (bluechipthai, thailandplus, thestandard)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำช่วงเดือนแห่งความรักปีนี้ ขอให้เลือกวิธีแสดงความรักโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน ลดการออกนอกบ้าน เช่น ส่งของขวัญ บอกรักผ่านวิดีโอคอล เป็นต้น หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ขอให้ใช้มาตรการดังกล่าวควบคู่กับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามแนวคิด “New Normal New Safe SEX : ชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย” ดังนี้ 1.Safe SEX is No SEX การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยที่สุด คือ การไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือใช้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในส่วนตัว และลดการสัมผัสระหว่างกัน 2.One Love รักเดียวใจเดียวและมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักที่อยู่ร่วมกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งรู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักสถานะการติดเชื้อ 3.Testing Together หากมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรรีบไปพบแพทย์ 4.Start Condom Safe your SEX พกอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมตลอดเวลา เช่น ถุงยางอนามัย 5.New Normal New Safe SEX ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการรับเชื้อโควิด 19 ในชีวิตประจำวัน และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ รวมถึงทำความสะอาดร่างกายก่อนและหลังมีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรีตลอดเดือน ก.พ.นี้ ที่อาคารบางรัก เขตสาทร กทม. โทร. 08-1875-9904 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมร่วมกิจกรรมออนไลน์ตลอดเดือนก.พ. เพื่อลุ้นรับของรางวัลได้ที่ Facebook Fanpage : Safe SEX Story เล่าเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอบถามเพิ่มเติม 0-2590-3291

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ชื่อ nitirath buachan ทวิตข้อความว่า วันหนึ่งสธ.บอกให้คนเริ่มมีลูก อีกวันหนึ่งบอกให้ช่วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ขอให้พร้อมและปลอดภัย ใครพร้อมมีลูกก็มี ใครไม่พร้อมก็ป้องกัน และระวังโควิด 19 ด้วย

### น้ำพุโซดา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(คมชัดลึก, มติชน, เดลินิวส์, newtv, tnnthailand ,one 31, thaipbs)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบแหล่งน้ำพุบาดาลในพื้นที่บ้านทุ่งคุณ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีความซาดคล้ายน้ำโซดาและมีรสหวาน ว่า จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พบมีค่าความเป็นกรดต่าง 6.75 มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำธรรมดา ไม่พบสารพิษปนเปื้อน แต่มีปริมาณไบคาร์บอเนตสูง สำหรับคนปกติการดื่มน้ำแร่จะเหมือนกับดื่มน้ำสะอาดทั่วไป แต่ผู้ป่วยที่มีอาการบวมหน้า ผู้ป่วยโรคไต ผู้ที่มีการทำงานของหัวใจไม่ดี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีการหลังกรดในกระเพาะอาหารปริมาณมาก และผู้ป่วยที่มีโรคระบบทางเดินหายใจที่มีภาวะหลอดลมหดรัด ไม่ควรดื่ม ทั้งนี้ การดื่มน้ำแร่ไม่ทำให้เกิดนิ่ว

-นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี โพสต์เฟซบุ๊ก ขอให้ประชาชนงดการนำน้ำพุบาดาลไปลองดื่มหรือผสมสุรา ให้รอผลการวิเคราะห์น้ำก่อน เพราะจากการนำตัวอย่างน้ำมาเก็บไว้ข้ามคืน พบเปลี่ยนสี ชุ่น และมีกลิ่นผิดปกติ

-นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สัมภาษณ์ว่า ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของกรมฯ พบน้ำพุดังกล่าวมีปริมาณธาตุเหล็กสูง หากดื่มมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพได้

### ข่าวปลอมรักษาโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., tnnthailand

-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือนอย่าแชร์ข่าวปลอม "ทองพันชั่ง - อังกาบหนู" สามารถรักษาโรคมะเร็งผิวหนังได้ เป็นข้อมูลเท็จ

### ไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ xinhuthai

-สธ.ลาว เรียกร้องเจ้าหน้าที่และประชาชนช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังตั้งแต่ ม.ค. 2564 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 115 คน

**ปัญหาการยุติการตั้งครรภ์**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.อำนาจ กุศลานันท์ อธิบดีนายแพทย์สภา ได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับแนวทางในการยุติการตั้งครรภ์ โดยเห็นว่าแพทย์ที่ทำการรักษาควรแนะนำคนไข้ให้ทบทวน เนื่องจากมีคนไข้ไม่น้อยที่เชื่อแพทย์แล้วเปลี่ยนใจตั้งครรภ์ ต่อมาได้ลูกที่น่ารัก ด้าน นพ.ธนากร สารระคำ แพทย์รพ.พุทธชินราช ได้โพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับนพ.อำนาจ โดยให้เหตุผลว่า วิธีคิดดังกล่าวมีที่มาจากความเชื่อที่ความคิดแพทย์ดีกว่าความคิดคนไข้ ทั้งที่แพทย์ควรจะต้องตั้งต้นจากการฟังคนไข้ก่อน และไม่ควรมีเริ่มต้นด้วยความคิดว่าจะทำอะไรให้คนไข้ไม่ทำแท้ง

**วัยรุ่นฉีดผิวขาว**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ social news

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพนักเรียนหญิงใช้บริการฉีดผิวขาว มีข้อความระบุให้ผู้สนใจฉีดขาวทั่วแชทได้ พร้อมเตือนให้ระวังจะติดเชื้อ